

Công bố quyết định kiểm tra đối với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

16:35 26/02/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 25/2, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 1920 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra năm 2025 đối với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng đoàn kiểm tra và Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, đồng chủ trì Hội nghị.



Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng đoàn kiểm tra và Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đồng chủ trì Hội nghị_ Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị, Đoàn kiểm tra đã công bố quyết định, kế hoạch, chương trình kiểm tra của Bộ Chính

trị với các nội dung: Tình hình thực hiện việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kết luận 121-KL/TW, ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết Nghị quyết 18, gắn với việc thành lập và hoạt động của các đảng bộ mới; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kết luận số 118-KL/TW ngày 18/1/2025 điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chỉ thị 35; việc quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện Kết luận số 123-KL/TW, ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Khẳng định Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương xác định đây là cuộc kiểm tra quan trọng và sẽ chấp hành nghiêm túc Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Đỗ Văn Chiến cho biết, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã họp Ban Thường vụ Đảng ủy, triển khai thực hiện kế hoạch, xây dựng báo cáo để làm việc với Đoàn kiểm tra.

“Với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, tiếp thu các ý kiến góp ý của đoàn kiểm tra, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương sẽ xây dựng kế hoạch để phát huy những ưu điểm, mặt làm tốt và sửa chữa, khắc phục hạn chế nếu có để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, tập trung xây Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo đất nước ta, dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới đạt những thành tựu to lớn hơn, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, thịnh vượng”, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết, từ các nội dung kiểm tra, trên cơ sở thực tế công tác chỉ đạo, điều hành, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cần kiến nghị, đề xuất giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương. Trong đó, nội dung kiến nghị, đề xuất tập trung vào những vấn đề phát sinh để đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt của bộ máy trong quá trình sắp xếp, tinh gọn.

Liên quan đến việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, triển khai Kết luận 121-KL/TW, ông Lê Minh Hưng đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương khi đi đầu trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động.



Quang cảnh hội nghị_ Ảnh: TTXVN

Nhắc tới nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW và Kết luận số 118-KL/TW của Bộ Chính trị, ông Lê Minh Hưng cho rằng, đây là hai văn bản rất quan trọng để hướng dẫn, chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ các cấp trong công tác chuẩn bị nhân sự và công tác chuẩn bị văn kiện. Trong bối cảnh mới, bên cạnh công tác nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đặt yêu cầu rất cao đối với việc chuẩn bị các dự thảo văn kiện. Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các đoàn kiểm tra phải kiểm tra việc triển khai thực hiện nội dung này của các đảng ủy, tổ chức đảng để đảm bảo công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đúng tiến độ đề ra.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh, bối cảnh chúng ta vừa tiến hành sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong việc nắm bắt sớm tình hình thực hiện và những vấn đề vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, qua đó góp phần tham mưu để Trung ương và Bộ Chính trị kịp thời có chỉ đạo xử lý để đảm bảo hệ thống chính trị hoạt động thông suốt và các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị được tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Trưởng Đoàn kiểm tra Lê Minh Hưng yêu cầu các thành viên Đoàn triển khai kiểm tra đúng nguyên tắc, quy định của Đảng và tuân thủ quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các thành viên

Đoàn kiểm tra cần chấp hành nghiêm nội quy, quy chế hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hoàn thành kiểm tra theo đúng kế hoạch.

Theo TTXVN

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/cong-bo-quyet-dinh-kiem-tra-doi-voi-dang-uy-mat-tran-to-quoc-cac-doan-the-trung-uong>